

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1473 /SHTT-NCĐT

V/v: tổ chức các hoạt động
hưởng ứng Ngày SHTT thế giới

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2018

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số: ... 663 ... Kính gửi: Các Đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

ĐẾN Ngày: ... 14/3/18 ...

Chuyên: ... Ngày 26 tháng 4 hằng năm được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) lấy làm

“Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới”. Chủ đề kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm nay là **“Tiếp sức cho những thay đổi – Phụ nữ với hoạt động đổi mới và sáng tạo”** (bản dịch chủ đề kèm theo). Tổng Giám đốc WIPO khuyến nghị các nước và các tổ chức quốc tế trên thế giới hưởng ứng, tuyên truyền rộng rãi và tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày này.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Giám đốc WIPO và nhằm tuyên truyền rộng rãi hơn nữa về quyền sở hữu trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ đề nghị các Đồng chí Giám đốc Sở chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền về sở hữu trí tuệ xoay quanh chủ đề của năm nay (tham khảo danh mục các hoạt động kèm theo công văn này).

Cục Sở hữu trí tuệ rất mong có sự chỉ đạo sát sao của các Đồng chí để Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới thực sự có ý nghĩa tại Việt Nam, để nhận thức của tất cả các giới liên quan và của công chúng nói chung về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ngày càng được nâng cao.

Nhân Ngày này, Cục Sở hữu trí tuệ cũng sẽ tổ chức hoặc phối hợp tổ chức một số hoạt động tuyên truyền về sở hữu trí tuệ hướng vào hoạt động sáng tạo nói riêng và sở hữu trí tuệ nói chung trong đó tập trung vào đối tượng nữ giới. Các hoạt động cụ thể sẽ được thông báo trên trang web của Cục để các quý Sở biết và cùng tham gia.

Xin gửi các Đồng chí lời chào trân trọng. / *nl*

Nơi nhận:

- Như trên;
- LDC (03);
- Lưu VT, NCĐT.

Tài liệu kèm theo:

- Danh mục các hoạt động đề xuất;
- Bản dịch chủ đề kỷ niệm của WIPO.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Lê Ngọc Lâm

Danh mục các hoạt động có thể thực hiện nhân kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới
(các địa phương tùy theo điều kiện của mình lựa chọn để tổ chức các hoạt động phù hợp, có thể không quá phụ thuộc vào chủ đề kỷ niệm hằng năm của WIPO)

- Tổ chức các hoạt động cổ động xoay quanh chủ đề của Ngày SHTT thế giới nhằm đưa ra thông điệp khuyến khích các hoạt động sáng tạo và cổ vũ những người sáng tạo, đặc biệt tập trung vào đối tượng nữ giới;
- Tổ chức các hoạt động thiết thực như tư vấn cho các chủ thể liên quan về bảo hộ, khai thác, quản lý v.v. quyền sở hữu trí tuệ;
- Tổ chức các cuộc thi viết bài về các chủ đề liên quan đến SHTT, đổi mới, sáng tạo, chống hàng giả, chống sao chép lậu v.v.;
- Kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới tại các trường học bằng các hoạt động như tổ chức các cuộc thi sáng tạo để giải quyết các vấn đề liên quan đến SHTT nói chung, các cuộc thi thiết kế poster có chủ đề liên quan đến SHTT, thuyết trình của các nhà sáng chế, các tác giả v.v. về những tác động của SHTT đến các nhà sáng tạo và hoạt động sáng tạo;
- Tổ chức các cuộc hội thảo với các doanh nghiệp địa phương về cách thức để các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể hưởng lợi từ việc sử dụng hệ thống SHTT;
- Tổ chức hoặc phối hợp với các công ty luật ở địa phương tổ chức các buổi tư vấn miễn phí cho những người quan tâm về cách thức tốt nhất để bảo vệ tài sản trí tuệ của họ;
- Phối hợp với các báo, tạp chí viết bài, đưa tin về các chủ đề liên quan đến SHTT; Phát sóng truyền thanh, truyền hình các chương trình tọa đàm về sáng tạo, sáng kiến và đổi mới, cách thức thúc đẩy và bảo hộ các kết quả sáng tạo với sự tham gia của giới sáng tạo cũng như các cơ quan quản lý về SHTT ở địa phương;
- Tổ chức các hội thảo, báo cáo chuyên đề trong các trường đại học, viện nghiên cứu nhằm nâng cao nhận thức về SHTT và lợi ích của SHTT đối với sinh viên, giảng viên và nghiên cứu viên;
- Tổ chức trưng bày tại các trung tâm mua sắm để thông tin cho người tiêu dùng cách thức họ có thể hưởng lợi từ hệ thống SHTT (VD: những nhãn hiệu đáng tin cậy có thể đảm bảo lòng tin cho người tiêu dùng hoặc các loại hàng giả, hàng nhái có tác động nguy hại đến người tiêu dùng như thế nào);
- Tổ chức các cuộc tranh luận công khai về các vấn đề “nóng” của SHTT (như SHTT với hoạt động khởi nghiệp; bảo hộ sáng chế với việc tiếp cận thuốc của người nghèo; việc chia sẻ file nhạc bất hợp pháp trên Internet; cân bằng giữa việc bảo hộ quyền của người sáng tạo và lợi ích của cộng đồng v.v; làm thế nào để đưa các kết quả nghiên cứu quay trở lại phục vụ phát triển cộng đồng; xây dựng, bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương...)
- Phối hợp với các tổ chức hiệp hội các nhà sáng tạo địa phương thông báo về giải thưởng hoặc tổ chức trao tặng các giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ, văn học nghệ thuật v.v.;
- Tổ chức hội thảo giới thiệu cho những đối tượng cụ thể hoặc những đối tượng tiềm năng sẽ sử dụng hệ thống quyền SHTT – họa sỹ, người biểu diễn, nhiếp ảnh gia, nhạc công, nhà sáng chế, doanh nhân v.v., về các quyền có được bởi hệ thống SHTT và các dịch vụ sẵn có của hệ thống này;
- Thiết kế, phát hành các tài liệu tuyên truyền tập trung vào chủ đề của Ngày SHTT thế giới như các poster, các cuốn sách nhỏ, bản tin phát thanh nhằm vào các đối tượng độc giả cụ thể.



Kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ 26/4

Chủ đề 2018: Tiếp sức cho những thay đổi: Phụ nữ với hoạt động đổi mới và sáng tạo

Chiến dịch kỷ niệm Ngày sở hữu trí tuệ thế giới năm nay tôn vinh tài năng, sự khéo léo, ham học hỏi và can đảm của phụ nữ - những người bằng lao động sáng tạo của mình đang thay đổi thế giới và định hình tương lai chung của chúng ta.

Mỗi ngày, nhờ phụ nữ mà những sáng chế mới lạ và những sáng tạo nâng cao chất lượng cuộc sống đã xuất hiện làm biến đổi cuộc sống của chúng ta và nâng cao tầm hiểu biết của con người trong các lĩnh vực từ vật lý thiên văn đến công nghệ nano, từ y học đến trí tuệ nhân tạo và công nghệ robot.

Và trong lĩnh vực sáng tạo, dù trong ngành điện ảnh, phim hoạt hình, âm nhạc, thời trang, thiết kế, điêu khắc, khiêu vũ, văn học, nghệ thuật hay các lĩnh vực khác, phụ nữ đang tái hiện văn hoá, thách thức các giới hạn của nghệ thuật và hình thức biểu hiện sáng tạo, đưa chúng ta vào thế giới của những trải nghiệm và hiểu biết mới.

Những đóng góp đầy cảm hứng và quan trọng của vô số phụ nữ trên khắp thế giới đang tạo ra thay đổi trong thế giới của chúng ta. Thái độ "có thể làm được" của phụ nữ là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta. Và những thành tựu đáng ghi nhận của họ là di sản vô giá cho các em gái hôm nay đến với khát vọng trở thành các nhà sáng chế và chủ thể sáng tạo trong tương lai.

Hơn bao giờ hết, người phụ nữ đang đảm nhận vai trò lãnh đạo và có tiếng nói quyết định trong giới khoa học, công nghệ, kinh doanh và nghệ thuật. Đây là

thông tin tốt đẹp. Với sự chung tay của phụ nữ và nam giới, chúng ta sẽ củng cố tiềm năng của nhân loại và nâng cao năng lực của chúng ta để làm phong phú nền văn hóa chung và tạo ra các giải pháp hiệu quả để xóa đói, giảm nghèo, nâng cao sức khỏe toàn cầu và bảo vệ môi trường.

Đã đến lúc chúng ta cùng suy ngẫm làm sao để càng ngày càng có nhiều phụ nữ và các em gái trên khắp thế giới tham gia vào hoạt động đổi mới và sáng tạo, cũng như tại sao điều đó lại quan trọng như vậy.

Chủ đề kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm nay là cơ hội để nêu bật cách thức mà hệ thống sở hữu trí tuệ có thể hỗ trợ những phụ nữ có tố chất đổi mới và sáng tạo (và thực ra là tất cả mọi người) trong nỗ lực tìm kiếm nhằm đưa những ý tưởng mới lạ của họ ra thị trường.

Hãy tham gia vào cuộc thảo luận bằng cách gõ từ khóa #worldipday và cho chúng tôi biết về các nhà sáng chế, sáng tạo nữ đang tạo ra sự thay đổi xung quanh chúng ta!